
9 .3.2015

Hér sendist umsögn sveitarstjórnar Hrunamannahrepps vegna frumvarps um náttúrupassa sem tekin 

var fyrir á fundi sveitarstjórnar þann 5. mars. s.l.

1. Atvinnuveganefnd Alþingis: Um sagnarbeiðni um frum varp til laga um 
náttúrupassa.
Oddviti kynnti umsagnarbeiðni um frumvarp til laga um náttúrupassa. Sveitarstjórn 
fagnar því að verið sé að leita leiða til að ná utan um verkefnið en tekur undir 
umsögn og athugasemdir Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarpið.
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